

ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยในอำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ศึกษา นางศรีสุภา กิจคุณธรรม **ปริญญา** เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุทยานนท์ **ปีการศึกษา** 2551

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการท่องเที่ยวและข้อมูลของนักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 2) ศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและประมวลผลคือสมการถดถอยแบบพหุคูณ โดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาในช่วงปี 2540 – 2550 จากหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

ผลการศึกษาพบว่า 1) ข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอายุระหว่าง 15–34 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนักศึกษาและพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากกรุงเทพมหานครมากที่สุด ซึ่งจะเดินทางมาโดยรถโดยสารประจำทางและรถส่วนตัว และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อท่องเที่ยวหรือพักผ่อน นิยมพักตามโรงแรมหรือรีสอร์ทหรือเกสต์เฮาส์ ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวประมาณ 2 วัน ซึ่งสาเหตุที่มาเที่ยว เนื่องจาก มีหาดทรายและน้ำทะเลที่สวยงาม การเดินทางสะดวก ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่มากนัก 2) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ถึงปัจจัยในการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว โดยใช้แบบจำลองสมการถดถอยพหุคูณระหว่าง จำนวนนักท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อหัว และจำนวนห้องพัก และพบว่ามีเพียงจำนวนห้องพักที่มีความสัมพันธ์กับจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยทั้งหมดที่เดินทางมาท่องเที่ยวในทิศทางเดียวกัน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อหัวไม่สัมพันธ์กัน 3) วิเคราะห์ความยืดหยุ่นของปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยว พบว่าปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวทั้ง 3 ปัจจัย มีค่าความยืดหยุ่นน้อยกว่า 1 ซึ่งแสดงว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ถึงร้อยละ 1

คำสำคัญ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว จำนวนห้องพัก ค่าความยืดหยุ่น